



Unusannakar

การตื่นตัวเรื่องปัญหาทางการแพทย์เริ่มมีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศปลดล็อกเรื่องสุขภาพเป็นยาเสพติดให้โทษมาเป็นปัญหาทางการแพทย์ แต่ว่ากระแสดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นในเชิงธุรกิจและสินค้าเพื่อซื้อขายกันเท่านั้น ยังไม่สามารถปลุกกระแสการตื่นตัวในวงการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นจริงได้ สังคมและผู้ป่วยยังคงต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนปัจจุบันว่าจะมีคำตอบอย่างไรในเรื่องนี้ สถานการณ์ที่เป็นจริงในเวลานี้ก็คือ มีแพทย์แผนปัจจุบันจำนวนน้อยที่สนใจและสั่งใช้ยาเพื่อบำบัดการเจ็บป่วย เพราะส่วนมากยังไม่ค่อยแน่ใจในสรรพคุณ ปริมาณการใช้ วิธีการบริหาร และไม่เข้าใจว่าจะนำภูมามาเป็นยาเพื่อบำบัดโรคได้อย่างไรกัน

การผลักดันของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานในการริเริ่มให้มียาบัญชากัญชาทางการแพทย์ มีความพยายามอย่างยิ่งในการเพิ่มช่องทางบริการเข้าถึงกัญชาแก่สาธารณสุขผ่านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมให้ความรู้โดยตรงแก่ผู้สนใจ ความพยายามขององค์กรภาครัฐเป็นสิ่งที่ดี แต่เชื่อว่ามีอุปสรรคมากมายเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ ประสบการณ์ในการรักษาจริง ตำราอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และตัวผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ได้มาตรฐานการผลิตเพื่อจะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งประสบการณ์ของแพทย์ก่อนสั่งใช้ยาใหม่ทุกตัวควรจะได้รับตัวอย่างยาจำนวนหนึ่งมาทดลองใช้ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชานอกจากต้องเรียนรู้เองแล้วหากจะเริ่มสั่งใช้จริงยังต้องไปผ่านการฝึกอบรมก่อนจึงจะสั่งใช้ได้ คนไข้ที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาด้วยกัญชาก็ต้องมีใบยืนยันจากแพทย์ที่รักษาอยู่ว่าเป็นโรคนั้นจริงจึงจะได้รับยา กัญชา และต้องลงชื่อยินยอมในการรักษา ทำให้ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่ากระแสกัญชาทางการแพทย์ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงจากการใช้มันคุ้มค่าหรือไม่ เพราะในขณะที่ยาแผนปัจจุบันซึ่งใช้ในการรักษาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ผลดีตามสภาพ และมีให้เลือกใช้หลากหลาย มีผลการศึกษาของกลไกการออกฤทธิ์ตามตำรามาตรฐาน และคาดการณ์ประสิทธิภาพของการรักษาได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าจะสนับสนุนในเรื่องนี้จริง กระทรวงสาธารณสุขต้องพยายามพิจารณาหาวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากเปลี่ยนแนวคิดหันมาใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคให้มากขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นพ.ศิริยุสม์ วรามิตร

บรรณาธิการ